

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ ๒๕๕๕



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอักษะรังค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๙ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้บริหารส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
และหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการประชุมดังกล่าว มีข้อสั่งการสำคัญที่ผู้บริหารระดับสูงได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด
และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติราชการ โดยได้นำเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
เครือข่ายภายใน (Intranet) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ <http://moinet> และทาง
Internet ที่ www.moi.go.th เพื่อให้รับทราบโดยทั่วกันด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประชา เจริญ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน ส่วนนโยบายและแผนรวม

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๙๔๖๘ , ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ มท. ๕๐๕๗๗

(คุณพัชรา, ๐๘๙-๕๑๒-๔๒๔๕)

สรุปข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและผู้ว่าราชการจังหวัด รับทราบและปฏิบัติ ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>๑. <u>แนะนำข้าราชการฝ่ายการเมืองของกระทรวงมหาดไทย</u></p>	<p>๑) นายผดุง ลิมเจริญรัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๒) นายชิตพงษ์ ฤทธิประศาสตร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u></p> <p>๑. <u>การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน</u></p>	<p>- ตามที่ได้เกิดปัญหาหมอกควันในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ กรมควบคุมมลพิษได้ตรวจพบว่ามีฝุ่นละอองขนาดเล็กจำนวนมากซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายในการเดินทางและสุขภาพของประชาชน จึงขอความร่วมมือดังนี้</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ กำกับดูแล และขอให้ท่านสั่งการเจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหามอกควันได้อย่างเต็มที่</p> <p>๒) ให้สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัดประสานความร่วมมือในระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ดำเนินมาตรการควบคุมการเผาไม้ในพื้นที่ รวมถึงให้งดเว้นการจุดไฟใกล้บริเวณแนวป่าโดยเด็ดขาดด้วย</p>	<p>- จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ พะเยา</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๒. โครงการปลูกป่าและการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ</p>	<p>- นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการปลูกป่าโดยให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน ซึ่งขณะนี้ได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและตอนกลางเพื่อเร่งรัดการดำเนินโครงการแล้ว</p> <p>ในการดำเนินโครงการในเบื้องต้นจะทำการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ทั้งฝายชั่วคราว ฝายกึ่งถาวร และฝายถาวร รวมทั้งก่อสร้างโครงการแก้มลิง ซึ่งขณะนี้แต่ละจังหวัดได้จัดทำพิกัดในการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลังจากก่อสร้างฝายชะลอน้ำและโครงการแก้มลิงแล้วเสร็จจะทำการเพาะกล้าไม้โตเร็วและโตช้า เมื่อถึงฤดูฝนจะได้ทำการปลูกป่าในพื้นที่ต่อไป โดยได้มอบหมายให้กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยจะโอนเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการไปให้จังหวัดต่างๆ ประมาณต้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ จึงขอให้ทุกจังหวัดได้เร่งดำเนินการโดยเร็ว สำหรับการดูแลรักษาพื้นที่ป่าประสานความร่วมมือระหว่าง ๓ หน่วยงาน คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจะประสานในรายละเอียดต่อไป</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชชาติ หาญสวัสดิ์)</u></p> <p>๑. การใช้จ่ายเงินตรงราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจำนวน ๕๐ ล้านบาท</p>	<p>- ตามที่ปรากฏข่าวการทุจริตการจ่ายเงินตรงราชการผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน ๕๐ ล้านบาท จึงขอให้ทุกจังหวัดใช้จ่ายเงินดังกล่าว ด้วยความรอบคอบ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เนื่องจากมีหลายหน่วยงานทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบการจ่ายเงินงบประมาณของทุกจังหวัดอย่างใกล้ชิด ขอให้ระมัดระวังอย่าให้เกิดเรื่องราวร้องเรียนเป็นอันขาด</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๒. การป้องกันและแก้ไข ปัญหาหยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้</p>	<p>- การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอให้ศึกษาว่าทำอะไรจึงจะสามารถแก้ไขปัญหายาผู้เสพ ผู้ค้าในพื้นที่ให้หมดไป เช่น การดูแลสังคมให้มีความมั่นคง การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การส่งเสริมอาชีพการเกษตร เช่น การปลูกยาง ปลูกลองกอง และปลูกปาล์มน้ำมัน ทั้งนี้เชื่อว่าหากประชาชนมีรายได้เพียงพอ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จะเบาบางลง</p>	<p>- จังหวัดในพื้นที่ ชายแดนภาคใต้</p>
<p>๓. การป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย</p>	<p>- ขอให้ทุกจังหวัดเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยไว้ให้พร้อม เช่น แผนเผชิญภัยต่างๆ ควรใช้ได้ในทันทีที่เกิดเหตุการณ์ และขณะนี้ทุกจังหวัดได้รับเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้วจึงขอให้เร่งดำเนินการโดยเร็ว ทั้งนี้ในเรื่องโครงการก่อสร้างพื้นฐานต่างๆ ขอให้ประสานการดำเนินการกับกรมโยธาธิการและผังเมืองอย่างใกล้ชิดด้วย</p> <p>นอกจากนี้ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปศึกษาเรื่องการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการขอขยายเขตไฟฟ้าของประชาชนว่าสามารถยกเลิกได้หรือไม่ เนื่องจากเป็นเรื่องความจำเป็นขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลสมควรดูแล</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมโยธาธิการ และผังเมือง - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p>
<p>● <u>ข้อราชการของ</u> <u>ปลัดกระทรวงมหาดไทย</u> <u>(นายพระนาย สุวรรณรัฐ)</u></p> <p>๑. การติดตามแก้ไขปัญหา อุทกภัยและการบริหาร จัดการน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ของนายกรัฐมนตร</p>	<p>- นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ได้เดินทางไปตรวจราชการจังหวัดที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และได้มอบภารกิจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง โดยแบ่งพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้</p>	<p>- กรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย - กรมโยธาธิการ และผังเมือง - จังหวัดในพื้นที่ ภาคกลาง</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>จังหวัดที่เป็นพื้นที่ต้นน้ำ ขอให้ประสานการดำเนินงานกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด รวมทั้งบูรณาการและเชื่อมโยงระบบบริหารจัดการทางน้ำของทุกหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน มีการจำลองสถานการณ์ และระบบการเตือนภัยในทุกช่องทางการสื่อสาร ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๕ นอกจากนี้ให้เร่งฟื้นฟูป่าต้นน้ำ โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างฝายชะลอน้ำและกำหนดพื้นที่แก้มลิงด้วยตนเอง รวมถึงเตรียมการรองรับการพร่องน้ำในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ไว้ให้พร้อมด้วย</p> <p>จังหวัดที่เป็นพื้นที่กลางน้ำ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในจังหวัดที่เป็นพื้นที่กลางน้ำเข้าไปมีบทบาทในการวางระบบโครงข่ายน้ำด้วยวิถีธรรมชาติ (Water grid system) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงการระบายน้ำ การผันน้ำ การขุดลอกคลองในพื้นที่ รวมทั้งปรับปรุงและฝีกซ้อมแผนเผชิญเหตุทุกภัยในพื้นที่ ทั้งนี้ขอให้ประสานการดำเนินงานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองอย่างใกล้ชิดด้วย</p> <p>จังหวัดที่เป็นพื้นที่ปลายน้ำ ขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจังหวัดในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างทั้ง ๑๑ จังหวัด เตรียมพร้อมในเรื่องการปรับปรุงแผนและฝีกซ้อมแผนบนโต๊ะและแผนปฏิบัติภาคสนาม ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๕ นอกจากนี้ให้เตรียมพื้นที่รับน้ำ การชดเชยเยียวยาการขุดลอกคลองและการป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่โบราณสถานและพื้นที่เศรษฐกิจ ที่สำคัญที่สุดคือการใช้จ่ายเงินงบประมาณขอให้ดำเนินการด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะจัดให้มีการติดตามการดำเนินการโครงการของจังหวัดอย่างใกล้ชิดด้วยระบบ GPS และ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC : Prime Minister Operation Center) ต่อไป</p>	

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๒. การป้องกันและแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๕</p>	<p>- ขอให้ทุกจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความสำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ ให้มีน้ำใช้อย่างเหมาะสมตลอดทั้งปี โดยเฉพาะให้เตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบ โดยให้ประสานการปฏิบัติการระหว่างจังหวัดต่างๆ ในลุ่มน้ำเดียวกัน ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ขอให้เตรียมการไว้ให้พร้อมก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูฝน</p>	<p>- กรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย - จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>๓. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p>	<p>- กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งให้ทุกจังหวัดสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การอำนวยความสะดวก การดำเนินการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การคัดเลือกและการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนระดับตำบลและระดับจังหวัด และปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน และแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ จึงขอเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นสตรีซึ่งจะได้รับการเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการ รวมทั้งนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และนายกสิมสรวิวัฒนธรรมหญิงจะต้องมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานในพื้นที่ นอกจากนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วย</p> <p>ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้แจ้งให้เลื่อนระยะเวลาการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่จะสิ้นสุดในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ นี้</p>	<p>- กรมการปกครอง - กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น - กรมการพัฒนาชุมชน - จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>๔. การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด</p>	<p>- การลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) แก้ไขปัญหา ยาเสพติดร่วมกันระหว่างปลัดกระทรวงมหาดไทยกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทุกจังหวัด จึงขอเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่าน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ศพส.มท. - ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ให้ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างเข้มข้นในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดน ขอให้เข้มงวดกวาดล้างการขนส่งยาเสพติดเข้ามาทางรอยต่อตามแนวชายแดนด้วย</p> <p>ขอขอบคุณทุกจังหวัดและทุกหน่วยงานที่ทำให้ผลการปฏิบัติงานในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทยที่ผ่านมาได้รับการชื่นชมจากรัฐบาลเป็นอย่างดี</p>	
<p>๕. การดำเนินการตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการดำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่</p>	<p>- ตามที่ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการดำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ โดยขอให้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องในทิศทางเดียวกัน ควรจะศึกษาทำความเข้าใจแนวคิดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานตามแผนงานฯ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมชี้แจงแก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดของกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอในพื้นที่ด้วย</p> <p>๒) ให้มอบหมายที่ทำการปกครองจังหวัดเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการดำเนินงานตามแผนงานในระดับจังหวัด และมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนงาน โดยแจ้งรายชื่อให้กระทรวงฯ ทราบ เพื่อการประสานงาน</p> <p>๓) ให้ทำชุดแนวทางการดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการปกครองฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของจังหวัด โดยเลือก ประยุทธ์ และปรับรายละเอียดการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และให้ทุกจังหวัดพิจารณาจัดทำแผนการดำเนินงานเฉพาะของพื้นที่</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>(tailor-made) ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจัยและเงื่อนไขต่างๆ ภายในพื้นที่จังหวัด ส่งมาในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕</p> <p>๔) ให้สืบค้นหรือค้นหาประเด็น/กิจกรรมซึ่งเชื่อมโยงถึงพระมหากษัตริย์คุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด แล้วเรียบเรียงเรื่องราวถ่ายทอดประเด็น/กิจกรรมที่เลือกสรรแล้ว ความยาว ไม่เกิน ๑๐ หน้า รวมทั้งภาพถ่าย (ถ้ามี) ส่งให้กระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งกระทรวงจะรวบรวมทำเป็นหนังสือเผยแพร่สาธารณะต่อไป</p> <p>๕) ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องรับทราบและเป็นลงนามในหนังสือถึงกระทรวงด้วยตนเอง</p> <p>นอกจากนี้ในช่วงกลางเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ จะเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะประสานรายละเอียดกับผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงต่อไป</p>	
<p>๖. การส่งเสริมสำนัก ความจงรักภักดีและเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ ในกลุ่มเยาวชน</p>	<p>- ขอให้ทุกจังหวัดพิจารณาและบูรณาการด้านงบประมาณกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เพื่อนำสภายาวชนของจังหวัด ซึ่งมีอยู่จังหวัดละ ๒๑ คน เข้ามาชมการแสดงละครเวที เรื่อง “สี่แผ่นดิน The Musical” เพื่อเป็นการส่งเสริมสำนักความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในกลุ่มเยาวชน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>๗. การจัดกิจกรรม วันครบรอบ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ครบ ๑๕๐ ปี</p>	<p>- กระทรวงมหาดไทยได้ขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในวันครบรอบวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ครบ ๑๕๐ ปี ในฐานะที่ท่านมีความสำคัญต่อกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค และยังเป็นผู้ที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ถวายพระเกียรติให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก โดยให้จัด</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	กิจกรรมเกี่ยวกับคุณูปการของพระองค์ท่านที่มีต่อกระทรวงมหาดไทย และอีกหลายๆกระทรวงในสถานที่ที่เหมาะสม เช่น ห้องโถงศาลากลางจังหวัด หรือในสถานศึกษา ตามที่เห็นสมควร	
๘. วันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงมหาดไทย ครบรอบ ๑๒๐ ปี	<p>- การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบรอบ ๑๒๐ ปี ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ กระทรวง ได้จัดกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การสัมมนาทางวิชาการ การจัดพิมพ์หนังสือหายาก เช่น หนังสือเทศาภิบาล ที่นิพนธ์โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในส่วนภูมิภาคจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน สำหรับในกรุงเทพมหานครจะจัดงานที่ลานคนเมือง โดยขอความร่วมมือกรมการพัฒนาชุมชน นำสินค้า OTOP มาจัดนิทรรศการและจำหน่ายในงานด้วย โดยจะประสานในรายละเอียดต่อไป</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>
๙. การขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ ของกระทรวงมหาดไทย ตามนโยบายของรัฐบาล และแผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘	<p>- กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้จังหวัดใช้กรอบภารกิจ สำคัญของกระทรวงมหาดไทย ตามนโยบายรัฐบาลและ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ จำนวน ๑๒ เรื่อง เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ และใช้เป็นประเด็นในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยให้รายงานผลการดำเนินการในภาพรวมของจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทย เป็นประจำภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน และเริ่มรายงานครั้งแรกภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕</p> <p>สำหรับในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (ข้อมูล เดือนมกราคม ๒๕๕๕) ได้รับรายงาน จำนวน ๑๒ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด สระแก้ว สิงห์บุรี อ่างทอง ตรัง นครศรีธรรมราช เพชรบูรณ์ และปทุมธานี ส่วนหน่วยงานระดับกรม/รัฐวิสาหกิจได้รายงานครบ ทุกหน่วยงานแล้ว</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด สระแก้ว สิงห์บุรี อ่างทอง ตรัง นครศรีธรรมราช เพชรบูรณ์ และปทุมธานี)</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>จึงขอให้จังหวัดที่ยังไม่ได้รายงานกรณากำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้จัดทำรายงานส่งให้กระทรวงมหาดไทยโดยเร็วด้วย</p>	
<p>๑๐. มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕</p>	<p>- คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๒ และเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๓ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร จึงขอให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และทุกจังหวัดรับทราบและถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าวด้วย</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>
<p>๑๑. แนวนโยบายและแนวทางในการดำเนินโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC”</p>	<p>- ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายพระนาย สุวรรณรัฐ) ได้มอบแนวนโยบายและแนวทางในการดำเนินโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ โรงแรมบางกอกกชภู และได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจัดทำโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบ ABC ในระดับจังหวัด โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายและจัดสรรงบประมาณจากงบบริหารจังหวัดเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ โดยได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดทราบแล้วนั้น</p> <p>ในการดำเนินโครงการมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนและกรมการปกครอง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายประชา เตรีตน์) กำกับดูแลภาพรวมของโครงการ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยจะขับเคลื่อนการดำเนินการอย่างจริงจังในทุกจังหวัด ทั้งนี้จะประสานในรายละเอียดให้ทราบต่อไป</p>	<p>- กรมการพัฒนาชุมชน - กรมการปกครอง - จังหวัดทุกจังหวัด</p>

ส่วนนโยบายและแผนรวม สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ , สื่อสาร ๕๐๕๗๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕